



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี โทร ๐-๕๕๖๖๗-๕๐๑๒

ที่ กพ ๐๕๓๒.๑/๑๘๘๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี ได้ดำเนินการจัดทำประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ ๙๒) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นั้น

๒. ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

ในการนี้ กลุ่มบริหารทั่วไป ได้จัดทำประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน ในรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ขอรายงานผลดังกล่าวให้ทราบ เพื่อตอบหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT๗ และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

แสวงทิพย์

(นางสาวแสวงทิพย์ ตั้งคติธรรม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ทราบ

(นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์บุรี



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาน้อยจันทบุรี
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาน้อยจันทบุรี จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกิตติวัฒน์ เกตุด้วง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอเขาน้อยจันทบุรี

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่ ๑	นางสาวอรเกษม	บังคมเนตร
ลำดับที่ ๒	นางสาวแสงทิพย์	ตั้งคดิธรรม
ลำดับที่ ๓	นางสาวชนมณี	โยธา
ลำดับที่ ๔	นางพรกมล	พรปภานันท์
ลำดับที่ ๕	นางวิชรา	แก้วกิจจา

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่ ๑ นางสาวเพชรามณี จำปาศักดิ์